

Số: 1712/TVĐ1-P3  
V/v CBTT ý kiến của kiểm toán viên

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1
  - Mã chứng khoán: TV1
  - Địa chỉ: Km9+200 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội
  - Điện thoại liên hệ: 02438544270 - Fax: 02438541208
  - Email: [pecc1@fpt.vn](mailto:pecc1@fpt.vn)
- Người thực hiện CBTT: Nguyễn TỰ Minh Chức vụ: Chuyên viên
- Địa chỉ: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1, Km9+200 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 0936120099
- Loại thông tin công bố:

24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

- Nội dung thông tin công bố: **Kiểm toán viên không đưa ra kết luận về BCTC riêng giữa niên độ và BCTC hợp nhất giữa niên độ.**
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/8/2018 tại đường dẫn [www.pecc1.com.vn](http://www.pecc1.com.vn)

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu VT, P3.

Người được ủy quyền CBTT



Nguyễn TỰ Minh

## BÁO CÁO SOÁT XÉT THÔNG TIN TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc  
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện I

Chúng tôi đã soát xét Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ kèm theo của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện I được lập ngày 28 tháng 08 năm 2018, từ trang 06 đến trang 42, bao gồm: Bảng cân đối kế toán riêng giữa niên độ tại ngày 30 tháng 06 năm 2018, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng giữa niên độ, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng giữa niên độ cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ.

### Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện I chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính giữa niên độ và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

### Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra kết luận về Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ kèm theo. Tuy nhiên, do vấn đề mô tả tại đoạn "Cơ sở của việc từ chối đưa ra kết luận", chúng tôi đã không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng thích hợp để làm cơ sở đưa ra kết luận về Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ.

### Cơ sở của việc từ chối đưa ra kết luận

- Tại thời điểm 01/01/2018 và 30/06/2018, các khoản công nợ Phải thu chưa có đối chiếu, xác nhận lần lượt là 57,3 tỷ đồng và 97,6 tỷ đồng (trong đó khoản Phải thu đã quá hạn thanh toán lần lượt là 20,8 tỷ đồng và 28,7 tỷ đồng), các khoản công nợ Phải thu quá hạn thanh toán đã có đối chiếu lần lượt là 140,8 tỷ đồng và 163,5 tỷ đồng, các khoản công nợ Phải trả chưa có đối chiếu xác nhận lần lượt là 54,9 tỷ đồng và 80,1 tỷ đồng. Công ty chưa đánh giá đầy đủ về khả năng thu hồi của khoản công nợ đã quá hạn thanh toán. Với các tài liệu hiện có tại Công ty, chúng tôi không thu thập được đầy đủ các bằng chứng để đưa ra kết luận về tính hiện hữu, tính chính xác của các khoản công nợ cũng như không thể xác định được dự phòng nợ phải thu khó đòi cần trích lập theo quy định.
- Tại thời điểm 01/01/2018 và 30/06/2018, trên khoản mục Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của Công ty còn nhiều công trình tồn đọng từ nhiều năm, đồng thời Công ty chưa ghi nhận đầy đủ Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang. Với những tài liệu do Công ty cung cấp, chúng tôi không thể xác định được dự phòng giảm giá hàng tồn kho cần phải trích lập tại thời điểm đầu kỳ và cuối kỳ, cũng như không xác định được tính chính xác của Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại thời điểm 01/01/2018 và 30/06/2018 với số tiền tương ứng là 407,9 tỷ đồng và 393,7 tỷ đồng và Giá vốn dịch vụ tư vấn khảo sát thiết kế công trình điện trong kỳ của Công ty. Do đó chúng tôi không đánh giá được ảnh hưởng của vấn đề này đến Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ của Công ty.
- Nhà máy Thủy điện Sông Bung 5 do Công ty làm chủ đầu tư đã đi vào hoạt động từ năm 2012, tuy nhiên Công ty vẫn ghi tăng Nguyên giá Tài sản cố định đối với phần lãi vay phát sinh sau khi công trình hoàn thành cho đến năm 2015 đồng thời Nguyên giá Tài sản cố định của dự án Nhà máy Thủy điện Sông Bung 5 chưa được ghi nhận đầy đủ. Với những tài liệu do Công ty cung cấp chúng tôi không ước lượng ảnh hưởng của vấn đề này đến Nguyên giá Tài sản cố định, Chi phí khấu hao trong kỳ cũng như Hao mòn lũy kế của TSCĐ tại thời điểm đầu kỳ và cuối kỳ của Công ty, do đó chúng tôi không đánh giá được ảnh hưởng của vấn đề này đến Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ của Công ty.

- Tại thời điểm 01/01/2018 và 30/06/2018, tại các Công ty con của Công ty còn tồn tại các khoản Công nợ phải thu quá hạn thanh toán chưa được trích lập dự phòng với số tiền lần lượt là 79,8 tỷ đồng và 74,8 tỷ đồng, các khoản Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tồn đọng với số tiền lần lượt là 26,9 tỷ đồng và 27,1 tỷ đồng. Với những tài liệu tại Công ty và các Công ty con, chúng tôi không thể đánh giá được ảnh hưởng của các vấn đề này đến dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính trình trên Báo cáo tài chính giữa niên độ của Công ty.

### Từ chối đưa ra kết luận

Do tầm quan trọng của các vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của việc từ chối đưa ra kết luận”, chúng tôi không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng thích hợp để làm cơ sở đưa ra kết luận về Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ. Do đó, chúng tôi không đưa ra kết luận nào về các Báo cáo tài chính này.

### Vấn đề cần nhấn mạnh

Mặc dù không đưa ra kết luận ngoại trừ, chúng tôi lưu ý người đọc báo cáo tài chính đến việc Công ty chưa xác định Chi phí lãi vay không được trừ năm 2017, 2018 khi xác định Thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ Quy định về Quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Theo đó Thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp của Công ty có thể bị thay đổi theo quyết định của Cơ quan thuế.

Vấn đề cần nhấn mạnh này không làm thay đổi kết luận soát xét nêu trên của chúng tôi.

### Vấn đề khác

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 1 cho kỳ 06 tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2017 đã được soát xét bởi Kiểm toán viên và Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam. Kiểm toán viên đã đưa ra kết luận ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ này tại ngày 29 tháng 08 năm 2017. Báo cáo tài chính riêng của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 1 cho năm tài chính 2017 đã được kiểm toán bởi Kiểm toán viên và Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam. Kiểm toán viên đã từ chối đưa ra ý kiến với Báo cáo tài chính riêng này tại ngày 30 tháng 03 năm 2018 (về việc không đánh giá khả năng thu hồi và trích lập dự phòng của các khoản công nợ phải thu, không thu thập bằng chứng về số dư chi phí sản xuất kinh doanh dở dang và chi phí lãi vay của Nhà máy Thủy điện Sông Bung 5 được tiếp tục vốn hóa sau khi công trình hoàn thành).



Cát Thị Hà

Phó Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

số: 0725-2018-002-1

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2018

## BÁO CÁO SOÁT XÉT THÔNG TIN TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

Kính gửi: **Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc  
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 1**

Chúng tôi đã soát xét Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ kèm theo của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 1 được lập ngày 28 tháng 08 năm 2018, từ trang 06 đến trang 43, bao gồm: Bảng cân đối kế toán hợp nhất giữa niên độ tại ngày 30 tháng 06 năm 2018, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất giữa niên độ, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ.

### Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 1 chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

### Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra kết luận về Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ kèm theo. Tuy nhiên, do vấn đề mô tả tại đoạn “Cơ sở của việc từ chối đưa ra kết luận”, chúng tôi đã không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng thích hợp để làm cơ sở đưa ra kết luận về báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ.

### Cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến

- Tại thời điểm 01/01/2018 và 30/06/2018, các khoản công nợ Phải thu chưa có đối chiếu, xác nhận lần lượt là 111,5 tỷ đồng và 165,5 tỷ đồng (trong đó khoản Phải thu đã quá hạn thanh toán lần lượt là 62,1 tỷ đồng và 76,2 tỷ đồng), các khoản công nợ Phải thu quá hạn thanh toán đã có đối chiếu lần lượt là 179,3 tỷ đồng và 190,8 tỷ đồng, các khoản công nợ Phải trả chưa có đối chiếu xác nhận lần lượt là 63,4 tỷ đồng và 93,4 tỷ đồng. Công ty chưa đánh giá đầy đủ về khả năng thu hồi của khoản công nợ đã quá hạn thanh toán. Với các tài liệu hiện có tại Công ty, chúng tôi không thu thập được đầy đủ các bằng chứng để đưa ra kết luận về tính hiện hữu, tính chính xác của các khoản công nợ cũng như không thể xác định được dự phòng nợ phải thu khó đòi cần trích lập theo quy định.
- Tại thời điểm 01/01/2018 và 30/06/2018, trên khoản mục Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của Công ty còn nhiều công trình tồn đọng từ nhiều năm, đồng thời Công ty chưa ghi nhận đầy đủ Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang. Với những tài liệu do Công ty cung cấp, chúng tôi không thể xác định được dự phòng giảm giá hàng tồn kho cần phải trích lập tại thời điểm đầu kỳ và cuối kỳ, cũng như không xác định được tính chính xác của Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại thời điểm 01/01/2018 và 30/06/2018 với số tiền tương ứng là 453,6 tỷ đồng và 432,1 tỷ đồng và Giá vốn dịch vụ tư vấn khảo sát thiết kế công trình điện trong kỳ của Công ty. Do đó chúng tôi không đánh giá được ảnh hưởng của vấn đề này đến Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ của Công ty.
- Nhà máy Thủy điện Sông Bung 5 do Công ty làm chủ đầu tư đã đi vào hoạt động từ năm 2012, tuy nhiên Công ty vẫn ghi tăng Nguyên giá Tài sản cố định đối với phần lãi vay phát sinh sau khi công trình hoàn thành cho đến năm 2015 đồng thời Nguyên giá Tài sản cố định của dự án Nhà máy Thủy điện Sông Bung 5 chưa được ghi nhận đầy đủ. Với những tài liệu do Công ty cung cấp chúng tôi không ước lượng ảnh hưởng của vấn đề này đến Nguyên giá Tài sản cố định, Chi phí khấu hao trong kỳ cũng như Hao mòn lũy kế của TSCĐ tại thời điểm đầu kỳ và cuối kỳ của Công ty, do đó chúng tôi không đánh giá được ảnh hưởng của vấn đề này đến Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ của Công ty.

### Từ chối đưa ra kết luận

Do tầm quan trọng của các vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của việc từ chối đưa ra kết luận”, chúng tôi không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng thích hợp để làm cơ sở đưa ra kết luận về Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ giữa niên độ. Do đó, chúng tôi không đưa ra kết luận nào về các Báo cáo tài chính này.

### Vấn đề cần nhấn mạnh

Mặc dù không đưa ra kết luận ngoại trừ, chúng tôi lưu ý người đọc báo cáo tài chính đến việc Công ty chưa xác định Chi phí lãi vay không được trừ năm 2017, 2018 khi xác định Thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ Quy định về Quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Theo đó Thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp của Công ty có thể bị thay đổi theo quyết định của Cơ quan thuế.

Vấn đề cần nhấn mạnh này không làm thay đổi kết luận soát xét nêu trên của chúng tôi.

### Vấn đề khác

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 1 cho kỳ 06 tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2017 đã được soát xét bởi Kiểm toán viên và Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam. Kiểm toán viên đã đưa ra kết luận ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ này tại ngày 29 tháng 08 năm 2017. Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 1 cho năm tài chính 2017 đã được kiểm toán bởi Kiểm toán viên và Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam. Kiểm toán viên đã từ chối đưa ra ý kiến với Báo cáo tài chính hợp nhất này tại ngày 30 tháng 03 năm 2018 (về việc không đánh giá khả năng thu hồi và trích lập dự phòng của các khoản công nợ phải thu, không thu thập bằng chứng về số dư chi phí sản xuất kinh doanh dở dang và chi phí lãi vay của Nhà máy Thủy điện Sông Bung 5 được tiếp tục vốn hóa sau khi công trình hoàn thành).



Cát Thị Hà

Phó Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

số: 0725-2018-002-1

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2018